



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร. 1913  
ที่ ศธ 0550.1/ว31 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  
เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, ผู้อำนวยการกอง, หัวหน้าสำนักงานคณบดี,  
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี และหัวหน้างานพัสดุ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันอังคารที่  
4 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบวารสารวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และ  
สังคมศาสตร์**

**มติที่ประชุม** เห็นชอบในหลักการ ส่วนชื่อของวารสารขอให้โปรดมความคิดเห็น และใน  
การนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต้องมีรูปเล่มประกอบ

**ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556**

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้นำเสนอ และควรมีเอกสารประกอบผลงานดีเด่น ซึ่งอาจจะทำเป็นแฟ้ม  
ประกอบ โดยมอบหมายให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ช่วยประสานงานในการจัดทำเอกสาร  
และจัดส่งให้ทันตามกำหนดเวลา

**ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ...**

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) ยังไม่พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ... และให้ไปผลักดันระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย เงินประจำตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  
ก่อน รวมทั้งประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน  
นอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ...  
ให้มีการประกาศใช้ให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยมอบหมายงานนิติการปรับปรุงร่างให้ชัดเจน

**ระเบียบวาระที่ 5.4 การขอเปลี่ยนชื่อสโมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อสโมสรฯ จากเดิม สโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พระนครศรีอยุธยา เป็น สโมสรคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้นำเสนอ  
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอเปลี่ยนชื่อต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.5 การขออนุมัติงบประมาณในการกั้นห้องภายในอาคาร 42 สาขาวิชา  
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**

**มติที่ประชุม** ยังไม่อนุมัติงบประมาณในการกั้นห้องภายในอาคาร 42 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  
อุตสาหกรรม และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ)

/ระเบียบวาระที่ 5.6...

ระเบียบวาระที่ 5.6 ขออนุมัติโครงการสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
และสวัสดิการบุคลากร

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ  
สวัสดิการบุคลากร โดยให้ปรับปรุงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 8 และกิจกรรมที่ 11

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นางลักขณา เตชวงษ์)

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



.....  
(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเสนอ

10 /กุมภาพันธ์ /2557